

Kính gửi: - Các quận ủy, huyện ủy,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Thời gian qua, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thành phố đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng được nâng cao; nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát được thực hiện toàn diện, bám sát nghị quyết của đảng và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt vai trò tham mưu, giúp cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu, chưa quan tâm đúng mức, chưa thể hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; xác định nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát đôi lúc còn dàn trải, chưa trọng tâm, trọng điểm, chất lượng và hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan, ban, ngành có nơi chưa thường xuyên, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; một số khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên chậm được phát hiện, xử lý chưa kịp thời, dẫn đến mức phải thi hành kỷ luật. Trình độ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, chưa đồng đều, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Để công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu

các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm, hiệu quả Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát; trọng tâm là Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030, Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”, Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”, Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 27/12/2021 của Thành ủy “Về nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp”.

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải xác định công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cùng cấp và cấp ủy cấp dưới xây dựng phương hướng, nhiệm vụ; phân công cấp ủy viên, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy cấp dưới thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát.

3. Các cấp ủy đảng thường xuyên làm việc với ủy ban kiểm tra cùng cấp và cấp ủy cấp dưới để nghe báo cáo, nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện, kịp thời chỉ đạo, định hướng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; giải quyết kiến nghị của tổ chức đảng cấp dưới; định kỳ sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

4. Cấp ủy, tổ chức đảng chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản theo thẩm quyền để các tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo đúng quy định, đồng thời, phát huy vai trò, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện.

5. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phối hợp giữa ủy ban kiểm tra của cấp ủy với các cấp, các ngành, trọng tâm là công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra của Nhà nước; đẩy mạnh kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và thường xuyên tự kiểm tra; kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để chủ động khắc phục, chấn chỉnh, không để dẫn đến vi phạm.

6. Tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp đồng bộ, tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra liêm khiết, công tâm, bản lĩnh, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tận tụy và trách nhiệm.

7. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Thành ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và Công văn này; tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Các đ/c Thành ủy viên,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Phạm Văn Hiếu